
51. fundur  mánudaginn 14. apríl 2025

51. fundur Fasteignafélags Akraneskaupstaðar, haldinn  í Klöpp á Dalbraut 1,
 mánudaginn 14. apríl 2025 og hófst hann kl. 16:00.

Fundinn sátu:
Guðmundur Ingþór Guðjónsson formaður, Anna Sólveig Smáradóttir aðalmaður 
og Sigurður Páll Harðarson sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs. 

Fundargerð ritaði:  Sigurður Páll Harðarson, sviðsstjóri skipulags- og 
umhverfissviðs.

Sædís Alexía Sigurmundsdóttir átti ekki kost á að sitja fundinn.

Fyrir tekið:

1.  2502248 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2024 - A hluti
Ársreikningur Fasteignafélags Akraneskaupstaðar slf. vegna ársins 2024. 
Jóhann Þórðarson endurskoðandi Akraneskaupstaðar situr fundinn undir þessum 
lið.
Stjórn Fasteignafélagsins slf. samþykkir ársreikning félagsins fyrir árið 2024 og 
leggur til við bæjarstjórn að samþykkja ársreikninginn. 

Samþykkt: 2:0 

Jóhann Þórðarson víkur af fundi.
 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:00.
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